

มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมมือพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผ่านกิจกรรมการเล่น



บรรยายภาพ จากซ้ายไปขวา: นายชนัญญู หมวดมณี เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาทักษะชีวิต มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย , นางณัฐฉวี แวดแมน ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย, มร . ไมเคิล อัลแบร์ ผู้จัดการมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย, นายวิสิทธิ์ มัลย์ศิริรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา และนางสาววิริยา สุภะประเสริฐ ผู้ช่วยประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา

กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2555 มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเล่น ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียนทั้งสองได้รับการสนับสนุนและดูแลจากทางมูลนิธิพุทธรักษา การร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรโรงเรียน ในการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมเกมและการเล่น นอกจากนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มูลนิธิพุทธรักษา 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย คุณวิสิทธิ์ มัลย์ศิริรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา และ คุณไมเคิล อัลแบร์ ผู้จัดการมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย

มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านการกีฬาและการเล่น **มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย** ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของชาติ รวมถึงโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้การช่วยเหลือ

ลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที เริ่มงานช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามเจตนารมของมูลนิธิบริษัทดีที ที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีได้มุ่งหวังผลกำไรแต่เพียงด้านเดียว แต่ยังคงตระหนักถึงความสำคัญที่ธุรกิจจะต้องช่วยให้สังคมดีขึ้นด้วย มูลนิธิมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผ่านองค์กรและสถานสงเคราะห์เด็กที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น วัดสระแก้ว และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของสามเณรสร้างและบูรณะศาสนาสถาน